

Số 78/BC-BPC

Đắk Glei, ngày 23 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo công tác THADS năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Chi cục THADS huyện

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Thông báo phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 247/BC-THADS ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Chi cục THADS huyện về công tác THADS năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Nội dung báo cáo đã đề cập đầy đủ kết quả công tác năm 2021 trên các mặt như: Việc ban hành quyết định thi hành án; rà soát, xác minh, phân loại án; việc bảo quản tài sản, kê biên bán đấu giá tài sản thi hành án; kết quả xét miễn, giảm thi hành án; tổ chức cưỡng chế thi hành án; công tác hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân.... Báo cáo đã đánh giá các ưu điểm, chỉ ra các hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, thiếu sót; trên cơ sở đó đã dự báo tình hình và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Cục Thi hành án dân sự huyện và nhận thấy rằng những kết quả thi hành án dân sự đạt được trong năm 2021 đã trực tiếp góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự năm 2021; khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid 19. Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức trong đơn vị, công tác thi hành án dân sự huyện trong thời gian qua đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác như:

- Công tác thụ lý, ban hành quyết định, gửi quyết định thi hành án cơ bản được kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Việc xác minh phân loại án đảm bảo

kip thời, chính xác đối với các vụ việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.¹

- Các chỉ tiêu được giao của ngành về việc, về tiền có điều kiện thi hành đã thực hiện đạt kết quả: Đã giải quyết 63 việc/78 việc (đạt 81% trên số việc có điều kiện thi hành); số tiền đã thi hành xong 1.358.052.000 đồng/2.193.392.000 đồng (đạt 61,92% tổng số tiền có điều kiện thi hành). Các khoản thu nộp cho ngân sách Nhà nước giải quyết được 28/33 việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 85%, với số tiền thu được là 308.602.000 đồng, đạt tỷ lệ 80%. Liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Đã giải quyết được 01 việc/05 việc (đạt 20%) với số tiền thu được là 1.511.855.000 đồng/2.720.896.000 đồng (đạt 55,56%).

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, của các cơ quan, tổ chức, công dân đã được đơn vị chỉ đạo thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định; công tác tổ chức xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm chú trọng; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự luôn được tăng cường.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Ban Pháp chế thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Kết quả giải quyết số việc, số tiền liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng còn thấp (đã giải quyết được 01 việc/05 việc).

IV. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2022. Ban đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện chú trọng triển khai tốt các nội dung sau:

- Lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các quyết định của Bộ Tư pháp; Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác thi hành án dân sự. Trong công tác thi hành án cần chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án về việc và tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Tập trung giải quyết các vụ, việc liên quan

¹ Qua xác minh, phân loại án có 78 việc có điều kiện thi hành, số chưa có điều kiện thi hành là 13 việc

đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn huyện; các vụ việc liên quan đến tham nhũng.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan thi hành án dân sự kịp thời, toàn diện theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân; các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, công dân, gắn với việc quan tâm nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội, nhất là các dư luận liên quan đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN



Trần Trọng Từ